

Cô giáo

THẢO



Cô Giáo Thảo

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện Người Lớn

Tạo Ebook: admin@cogiaothao.info

Ebook miễn phí tại : www.cogiaothao.info

Tôi là một thanh niên 17 tuổi đang theo học trung học tại Sài Gòn. Tuy mới 17 tuổi nhưng thân thể tôi trông khỏe như 1 chàng trai 20, lú tuổi mà các chàng trai bắt đầu tò mò về tình yêu và bị kích thích về dục tính.

Tuy to con nhưng tính tình tôi rất nhút nhát khi tiếp xúc gặp gỡ với phái nữ nhưng ngược lại bản tính tôi rất ham muốn và thích thú khi ngắm nhìn những thân thể nảy nở và căng đầy sức sống với cặp núm hoa tròn trịa như các trái táo của các cô gái dậy thì, những buổi tan học về đi ngang các trường nữ sinh nhìn những cô gái bận mini jipe ngắn ngắn để lộ cặp đùi trắng như bông bưởi và gió thổi bay bay tà áo làm phơi bày trước mắt tôi những đường cong tuyệt mỹ, những đôi mắt đen huyền, nụ cười trẻ trung tươi mát, thân hình cao ráo cân đối trông rất gợi cảm và hấp dẫn đã làm tôi đỏ mặt bừng lên, tim đập mạnh và lòng tôi sục sôi lên của sự dục tính, tôi muốn chồm tới để ăn tươi nuốt sống những tấm thân ngọc ngà và liếm hết những phần son trên trên khuôn mặt yêu kiều tình tứ của họ.

Mặc dầu rất khao khát được yêu và được làm chủ 1 tấm thân trong trắng của các cô nàng, nhưng vì nhút nhát nên tôi không dám làm quen với cô nào cả.

Một hôm, tình cờ đọc trên báo Phụ Nữ mục tìm bạn bốn phương thấy đăng những dòng chữ như sau : ” 1 thiếu nữ 28 tuổi, giáo viên vui tính chồng chế sống độc thân muốn tìm 1 em trai để an ủi, hứa sẽ là người đỡ đầu tốt, tận lực giúp đỡ để có kinh nghiệm vào đời . Địa chỉ : ” ... “

Đọc những dòng chữ ấy tôi chợt lóe lên trong đầu tia sáng như kẻ lạc tìm được đường về, tôi thầm nghĩ về kinh nghiệm chị ấy sẽ giúp tôi loại bỏ những mặc cảm về tình yêu, chị sẽ là giáo viên kèm cặp thêm việc học hành cho mình. Cầm tờ báo tôi dò tìm số nhà của chị, đến trước cái chuông điện tôi hồi hộp bấm mạnh 1 hồi chuông dài tôi nín thở tim ngừng đập sau hồi chuông, mắt đăm đăm nhìn cánh cửa mà mồ hôi lấm tấm tôi đỏ bừng cả mặt, khoảng 2 phút sau cánh cửa bật mở, người chị tình thân 28 tuổi xuất hiện trong bộ đồ bộ màu thiên thanh, gương mặt trắng tươi mát, sóng mũi dọc dừa

nằm trên khuôn mặt trái xoan, trông chị rất đẹp mặc dù không còn trẻ trung và ngây thơ như con gái dậy thì, thân hình chị đầy sức quyến rũ, thon thả nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng bóng, tôi đang sững người lúng túng thì tiếng trong trẻo vang lên:

-Xin lỗi cậu cần gặp ai ?

Tôi lúng túng trong giây lát rồi vội đưa tờ báo Phụ Nữ ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị, trông thật dễ chịu làm sao.

-Cậu đã đọc tờ báo này à! Mời cậu vào nhà chơi .

Chị lại mỉm cười, tôi thầm nghĩ nụ cười của chị sao lại quyến rũ thế nhỉ!

Chị đi trước , tôi theo sau cùng với chiếc xe . Thật là 1 ngôi nhà lý tưởng, thanh nhã và đầy đủ tiện nghi cho 1 gia đình , sau 1 lúc trò chuyện rất thân mật, chị vui vẻ nhận tôi làm đứa em tinh thần của chị. Chị cho biết chị đang dạy học tại 1 trường gần nhà, chồng mất cách đây 2 năm và chị dặn vào mỗi buổi chiều đến nhà chị để chị kèm cặp việc học hành cho tôi, tôi vui vẻ nhận lời và ra về...

Từ hôm đó ngày nào tôi cũng đến nhà chị chơi, học bài, tán dóc, nghe nhạc. Tình chị em ngày càng đậm đà thân mật nhưng tôi lại cảm thấy có cái gì khác xa với tình cảm chị em thông thường vì những khi trò chuyện hay giảng bài chị thường nhìn tôi một cách đắm đuối và mùi nước hoa quyến rũ với mùi da thịt luôn tỏa ra ngào ngạt bên tôi, gây cho tôi 1 cảm giác lâng lâng mê mẩn những lúc ấy tay chân tôi bủn rủn người nóng ran lên, lúc đó tôi không nghe được gì cả, 2 tai ù lên, đầu nóng bừng tim đập loạn lên, tôi cảm giác là chị biết tất cả những gì khác lạ của tôi, nên khi ngồi gần chị thường hay cọ đùi vào đùi tôi và lúc giảng bài chị thường hay chồm qua vai tôi cọ đôi vú căng phồng lên tôi, hơi thở âm ấm của chị phả vào gáy tôi tạo nên 1 sự kích thích mê mẩn, những lúc đó tôi rất thích và hơi sờ sợ...

Một hôm nhân dịp dỡ chồng, chị mời tôi đến dùng cơm trưa cho vui. Sau bữa cơm thịnh soạn, hai chị em cùng ra phòng khách tán dóc, được 1 lúc chị quay ra xem báo, tôi tranh thủ lấy bài ra học để tìm giấc ngủ trưa.

Khoảng nửa tiếng sau buồn ngủ, tôi vất tập nhìn sang đi vắng thấy chị đã ngủ rồi với tờ báo để trên mặt che đi khuôn mặt quyến rũ, ngực chị phập phồng theo hơi thở, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của chị nhô lên hụp xuống như 2 ngọn núi lửa muốn nổi loạn.

Ebook miễn phí tại : www.cogiaothao.info

Bỗng chị thở 1 hơi mạnh cái nút (bấm) áo trên ngực chị bung ra để lộ ra khe hở giữa 2 mép vú trắng muốt nhìn đó người tôi bỗng nóng ran lên, tim tôi đập loạn xạ, tôi cố lấy lại bình tĩnh, bỗng chị co chân lên chiếc quần the bó sát vào da thịt tạo thành những đường cong tuyệt mỹ, chiếc quần lót màu hồng thịt bó lơ lửng ngang xương chậu và hạ bộ, hơi thở tôi càng dồn dập, tôi dụi mắt nhìn kỹ lại, tôi đứng lên đi vội lại tủ lạnh rót cho mình 1 ly nước đầy ấp ngửa cổ uống 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh và dìm cơn dục vọng đang sôi sục trong thân thể của tôi, lại thêm 1 nút áo nữa bung ra như có 1 bàn tay vô hình điều khiển, 2 trái đào trắng nõn như đang khiêu khích mời mọc, 2 núm màu hồng nửa kín nửa hở nhẹ nhàng nhấp nhô như muốn làm tung thêm cái nút áo nữa vậy.

Trán tĩnh lại, tôi bước đến vỗ vào vai chị nhẹ nhẹ, chị ư hứ rồi quay ra ngủ tiếp. Trời ơi! lúc này cặp vú chị lộ hẳn ra rồi, cặp vú to chiếm cả lồng ngực căng phồng của chị bên vú phải lấm tấm vài nốt ruồi duyên dáng, ngực phập phồng theo từng hơi thở, bị kích thích quá mạnh nuốt nước miếng ực 1 cái, tôi nghĩ:”hay chị cố tình gây ra cảnh này, dầu sao chị vẫn còn trẻ và thiếu đàn ông đã 2 năm nay rồi” có trấn tĩnh tôi ngồi xuống lay chị lần nữa chị cứ rên nhẹ, tay cất lên xoa vú trái rồi lại tới vú phải bàn tay búp măng trắng

ngần cứ xoa nhẹ rồi lại ngưng.

Tôi lấy hết can đảm đặt tay lên vai chị thì không thấy chị động đậy gì cả tôi vuốt dọc xuống vú trái của chị, bỗng tôi giật bắn người khi nghe tiếng thở dài dưới tờ báo đang che khuôn mặt của chị, sự yên lặng trôi qua tôi bạo dạn đưa cả 2 tay mân mê vú của chị, ghì chặt xoa mạnh cả 2 vú, tôi ôm ngang hông chị hôn hít vào đôi vú tròn trịa trắng hồng đó, tôi lại bạo dạn mở tung luôn 2 nút áo còn lại, ôi làn da bụng trắng ngần thon thả mở rộng như đang chứa 1 sự đòi hỏi mãnh liệt, da thịt chị nóng bừng lên, tôi hôn nhẹ lên da bụng chị làm gai ốc chị nổi lên, có lẽ chị đang thức.

Tôi bạo dạn luồn tay vào quần chị kéo nhẹ xuống ngang hạ bộ, từ cái rốn sâu mở lông bóng láng nép sát vào da thịt chạy dài xuống phía dưới làm nổi lên 1 vùng da trắng ngần, tôi càng lúc càng tò mò sự kích thích càng cho tôi bạo dạn hơn, tôi kéo mạnh quần chị xuống 1 chút nữa thì thấy lớp lông đó rậm hơn và mọc đen cả háng.

Tới đây tôi hết sức phân vân và do dự không biết làm sao kéo quần xuống hết mà không làm chị thức giấc... bỗng chị uốn mình và nảy lên, lợi dụng cơ hội quý báu đó tôi giật mạnh chiếc quần ra khỏi hông chị, toàn thân tôi như bị điện giật trước mắt là cặp đùi trắng mịn còn nét thon đẹp, lông dưới phần bụng thì mọc dài tạo ra 1 hình tam giác, ẩn mình dưới đám lông đó là 2 mép thịt màu hồng ươn ướt, nổi vòng lên xung quanh là các sợi lông quăn queo bám nhau.

Tôi thâm reo lên đây là âm đạo, cái mà tôi hằng khao khát bấy lâu nay, thật là tuyệt diệu và kỳ thú, tôi khẽ sờ vào đấy thì chị cử động khép 2 đùi thon thả của mình lại, che mất đi cái khe hở ấy. Cái khe suối thiên nhiên đầy mộng ảo, tôi dùng tay vuốt nhẹ đám lông mu đen mượt mà ấy và kéo nhẹ xuống háng, tôi mon trớn 2 mép thịt trơn và ẩm áp, 2 mép thịt đỏ hồng và không có 1 tý vết gì cả, tôi muốn đưa lưỡi vào đấy nhưng thấy ngại vì đó là âm đạo, không dần được cơn dục vọng điên cuồng đang cuồng cuộn, tôi cười

phăng quần áo của mình ném xuống đất, nhẹ nhàng leo lên mình của chị ôm áp vuốt ve bất kể chị thức hay ngủ, chị luồn tay khẽ cản tôi lại nhẹ nói:

-Thế là chị em mình đã hiểu nhau rồi nhé.

Nói xong chị cầm dương vật đang căng cứng của tôi cọ đều đều vào đùi chị, đầu dương vật cương đỏ của tôi rỉ ra 1 thứ nước trong veo và nhờn nhớt vì sự cọ sát đó đã kích thích tôi đến tột độ, tôi ngồi dậy tuột luôn 2 ống quần ra khỏi đôi chân tròn trịa thon dài của chị ném xuống đất rồi dùng 2 tay banh rộng háng chị ra, ấn mạnh dương vật vào âm đạo nhưng do 2 mép thịt dính vào nhau nên dương vật tôi tuột ra ngoài. Tôi ấn liên tục càng lúc càng nhanh nhưng không có kết quả gì, lúc đó chị gỡ tờ báo ra khỏi mặt và khe khẽ kêu lên:

-Ôi! đau em... Từ từ chứ em làm chị đau quá đi nè!

Và chị kéo dương vật của tôi ra, lúc đó tôi không còn biết gì nữa càng lúc càng nhịp nhanh hơn...nhưng nhờ chị cầm dương vật đút vào âm đạo nên tôi được hưởng những giây phút thật là sung sướng, một cảm giác lâng lâng tuyệt vời xâm chiếm cả thể xác tôi.

Tôi rút dương vật ra để lấy đà chọt sâu vào âm đạo để tăng thêm phần khoái lạc, nhưng vì rút ra quá mạnh nên nó tuột ra khỏi âm đạo và đâm vào háng của chị, nó đâm bên nọ đâm bên kia lia lịa, 1 thứ nước trắng đục bắn ra 2 bên đùi, lên bụng làm ướt cả đám lông đen tuyền mọc 2 bên âm đạo của chị, dương vật nhịp vài cái nữa rồi ngừng lại.

Tôi thở hắt hắt vì mệt, lúc đó chị mới lên tiếng:

-Thật là hùng hổ như kẻ cướp, em định hiếp chị sao?

Tôi giật mình sợ hãi nhưng sau đó chị nở 1 nụ cười âu yếm và vòng tay qua cổ tôi kéo ghì đầu tôi xuống và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nồng cháy. Môi chị

và môi tôi cùng mở ra, chị áp miệng vào miệng tôi và nút mạnh... thật êm ái làm sao, tôi điếng cả người thật không ngờ một việc làm táo bạo của mình lại có kết quả như vậy. Đang mải mê với ý nghĩ về sự thành công ban đầu tôi bừng dậy khi nghe chị nói:

-Cái việc chị em mình vừa làm khi này là 1 điều quan trọng ở đời đó em. Việc đó cần phải học hỏi, vội vàng hấp tấp sẽ làm hỏng việc đấy em ạ!

Tôi xiết chặt chị hôn lên khuôn mặt trái xoan yêu kiều ấy và nói:

-Em sướng quá chị ơi! Đây là lần đầu tiên em làm cái việc này đó.

Chị ngạc nhiên nhìn tôi nói:

-Thế bạn bè không chỉ em sao? Con nít thời nay khôn sớm lắm, có lẽ chỉ mình em là không biết thôi, nhưng chị cũng rất cảm ơn em đã cho chị sự trong trắng của em.

-Vậy, chị sẽ cho em những gì!

-Những gì chị có, OK?

Vậy chị dạy em những nghệ thuật khi này đi, nhé?

-Được thôi, tuy em còn nhỏ nhưng cái dương vật của em to như cái dùi cui nhà tù vậy đó.

Tôi cùng chị cười vang, lúc này tôi và chị đều trần truồng như nhộng. 1 lúc sau tôi thấy ươn ướt dưới bụng thật khó chịu thì ra đó là tinh khí mà lúc này tôi bắn vào đùi chị, chị vội vào nhà tắm lấy khăn lau đầu dương vật cho tôi, lau xong chị lại lau âm đạo của mình bằng 1 cử chỉ âu yếm triu mến, chị nói:

-Chị em vào buồng ngủ đi, vào đó chị sẽ dạy em bài học đầu tiên.

Tôi ngoan ngoãn bước theo chị, đi sau chị tôi có dịp ngắm thân hình kỷ lưỡng, dáng đi chị uyển chuyển, dịu dàng, tấm lưng trắng ngần khẽ uốn éo, đôi mông đều đặn nở nang, những cái đó đập vào mắt tôi như mời mọc, gọi lên 1 làn sóng kích thích mới làm cho dương vật tôi cương cứng lên. Đến nơi tôi ngồi phịch xuống chiếc giường trải drap trắng muốt, tôi dang rộng 2 tay ra cho thoải mái, 2 chân đong đưa, cao hứng tôi huýt sáo theo 1 điệu nhạc ưa thích. Chị đến tú lẩy ra 2 cái ly pha lê tuyệt đẹp, rót vào đó 1 ít rượu vang đỏ, sau khi chạm cốc chị và tôi uống cạn phần của mình. 1 cảm giác lâng lâng, ngọt ngào dâng lên trong dạ dày của tôi và thật là thú vị khi trước mắt tôi lại là 1 người khác phái đang khỏa thân, cảnh tượng lúc này đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Uống xong chị dọn dẹp ly, mặc lại quần áo và bắt đầu bài học đầu tiên trong khi tôi vẫn trần truồng như nhộng, chị nói:

-Ân ái là 1 cuộc tranh dành tế nhị. Giai đoạn đầu là phải sửa soạn trận đấu, giai đoạn 2 thì cầm cự càng lâu càng tốt, giai đoạn 3 là xuất tinh em phải quyết liệt, 4 là giai đoạn kết thúc.

Tôi kêu lên:

-Chị chia ra nhiều giai đoạn quá cứ y như là đánh giặc vậy.

-Nó còn hơn là đánh giặc đấy em ạ, vì phải biết vận dụng hết sức lực và trí óc mới mong đạt được kết quả đấy. Trong giai đoạn sửa soạn người đàn ông bao giờ cũng đóng vai trò chủ động, trước hết phải vuốt ve mơn trớn người đàn bà, nhớ vuốt ve vào âm đạo: ở đó có chút thịt gọi là mồng đóc chứa âm hạch chuyên sản xuất chất nhờn, đó là điểm kích thích của người đàn bà, em phải rờ nắn vuốt ve cho nó chảy nước nhờn ra, em nhớ phải sờ thật nhẹ nhàng không được lấy tay móc thô bạo vì như thế sẽ làm người đàn bà đau đớn.

Đến đây chị kéo quần xuống cầm tay tôi, chỉ cho tôi biết chỗ âm đạo và thọc tay tôi vào đó, lúc đầu tôi thấy khô sau thấy ướt ướt, chị tiếp:

-Giai đoạn đầu của trận đấu còn phải hôn thật nhiều.

-Thế phải hôn vào đâu hở chị? Hôn vào âm đạo hả?

Chị cười đỏ mặt và nói:

-Đồ quý nè! Em nghe chị nói tiếp nè, khi hôn vào môi xong em cắn nhẹ vào tai người đàn bà, sau đó quay sang hôn vú, từ vú hôn dài lên cổ, hôn vào gáy làm tăng thêm phần rung động rồi hôn dần lại xuống ngực, phải hôn đầu vú và mút nhẹ nhẹ, nên nhớ vú chỉ để sờ sẫm, xoa bóp chứ không được bóp mạnh sẽ làm đau đầu nhũ hoa của người đàn bà. Nếu dùng miệng mút nhẹ đầu vú này thì tay phải xoa bóp đầu vú kia để kết thúc giai đoạn sửa soạn, nên để ý mắt người đàn bà khi thấy họ nhắm nghiền mắt lại có vẻ mơ màng, hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bỏng, em sờ vào âm đạo thì em hãy tấn công còn khi nước nhờn chưa chảy ra thì em phải khều nhẹ vào âm hạch cho đến lúc nước nhờn chảy ra nếu khi chưa có nước chảy ra mà em lại tấn công thì sẽ bị rách đầu dương vật và sẽ làm cho người đàn bà đau đớn, đến lúc tấn công mà lại làm cho địch thủ biết thì làm sao mà thắng được. Tấn công mà chị nói ở đây là tấn công sao cho đúng lúc để 2 đũa cùng lên thiên đường, để cùng hưởng khoái lạc chứ không phải để phân thắng bại.

-Em hiểu chưa? Sau khi hôn xong nhớ cầm đầu dương vật cọ sát vào âm đạo: em phải tìm cho ra âm hộ rồi dùng dương vật cọ sát vào 2 mép âm hộ hay rà lên rà xuống chỗ khe mỏng đốc để tăng thêm phần kích động cho người đàn bà. Sau các thủ tục trên cầm dương vật của mình ấn nhẹ vào trong âm đạo của người đàn bà, khi vào được 1 nửa dương vật rồi thì em nhấn mạnh cho đến hết. Khi dương vật vào đến nơi rồi thì em ngưng vài giây để tạo sự thèm muốn ở người đàn bà, sau đó nhịp đều đều và càng lúc nhịp càng nhanh càng mạnh hơn.

-Bây giờ đến giai đoạn cầm cự càng lâu càng tốt. Và khi thấy người đàn bà rên rỉ vì sung sướng, xiết chặt lấy em thì em phải xiết chặt lại và nhịp cho

thật nhanh thật mạnh không được dừng lại giây phút nào cả vì lúc này cả 2 cùng xuất tinh 1 lượt, đó là giai đoạn 3.

-Đến giai đoạn cuối cả 2 xiết chặt lấy nhau để tận hưởng giây phút tốt cùng của sự khoái lạc. Phải vuốt ve mân mê người đàn bà rồi mới từ từ rút dương vật ra 1 chút, rút thêm 1 chút và cuối cùng nhẹ nhàng rút ra hết, nên tránh rút ra vội sẽ làm cho người đàn bà mất hứng thú, làm như thế sẽ tỏ cho người đàn bà biết mình không phải là kẻ ích kỷ chỉ muốn sướng 1 mình, đó là giai đoạn kết thúc.

-Thông thường người đàn ông xuất tinh ra rồi vì hết khoái cảm nên họ rút dương vật ra mau lắm, họ rất ích kỷ trong giai đoạn kết thúc trong khi người đó đang cao hứng.

-Ôi! ôi, đừng rờ rẫm chị nữa, chị sướng quá em ơi, đến tột độ rồi đây nè, hãy leo lên mình chị mau lên kéo chị xuất tinh bây giờ.

Thì ra trong lúc chị giảng bài, tôi rồi thuận tay ôm ngang hông chị vật xuống. Lúc đó tôi như con hổ đói vô môi: tay phải tôi giật phăng hàng nút áo của chị, tay trái luồn vào lưng quần tuột quần chị ra, lúc đó chị nẩy mông ngược lên để tuột quần ra được dễ dàng, quần chị được lột ra nhanh chóng, tôi thấy âm đạo của chị giờ đây nhô cao và căng cứng trông thật ngon lành, âm hạch khứa sau mông đóc bây giờ đã nhô cao 1 chút, từng giọt nước nhờn chảy ra ướt cả 2 mép âm hộ và mông đóc lan ra ướt luôn 2 bắp đùi trắng của chị, lúc đó mắt của chị nửa nhắm nửa mở đăm đăm đuổi nhìn tôi như van lơn mời mọc, cơ thể chị đang bị kích thích đến tột cùng nên chị vội dang chân ra để tôi đút dương vật vào được dễ dàng, khe âm đạo đang mở hé ra đỏ hồng ươn ướt và chị đang nhắm mắt chờ đợi.

Tôi liền thực hành theo lời giáo huấn lúc nãy, tôi chị dùng 2 tay ôm ngang hông tôi ấn mạnh xuống, đồng thời chị nẩy người lên và hạ xuống đều đều đúng lúc làm dương vật lao tuốt vào âm đạo càng thêm mạnh bạo. Những

tiếng kêu ọt ọt phát ra đều đặn do dương vật cọ sát với âm đạo và do 2 bụng thịt của chị và tôi đập vào nhau. Sự cọ sát giữa 2 bụng thịt làm tăng thêm sự thèm khát của tôi và do quá nhột nhạt tôi đã đặt 1 nụ hôn nồng cháy lên đôi môi hé mở của chị, hôn nhẹ vào 2 bên cổ chị, tôi hôn dài từ cổ xuống ngực, đến cặp nhũ hoa căng tròn của chị, tôi dùng miệng ngậm đầu vú của chị nút nhẹ, tay trái tôi xoa bóp nhẹ đầu vú còn lại làm chị nảy ngược cả người lên để tận hưởng khoái cảm, tôi tạm ngừng vài giây để hít lấy không khí, trong lúc âm đạo chị vẫn giữ chặt lấy dương vật làm tôi muốn xuất tinh ra, tôi vội tập trung tư tưởng và kìm chế không cho xuất tinh vì đây là giai đoạn cầm cự mà. Lúc này 2 chân chị kẹp chặt vào hông tôi như muốn giữ chặt lấy dương vật không cho nó xổng ra khỏi âm đạo, do đang khoái cảm tột độ nên chị ôm chặt lấy tôi xiết mạnh làm tôi muốn ngẹt thở.

-Mạnh lên em, chị sướng quá! sướng quá!

Chị kêu lên như thế rồi nảy ngược âm đạo lên trên còn tôi thì nhip mạnh xuống. Ôi nhip sao mà sướng thế đi sâu vào tận óc, tôi thậm nghĩ như thế và càng lúc càng nhip mạnh, chị rên lên từng tiếng theo những cái nhip của tôi, bắt đầu giảm dần rồi ngưng hẳn. Tôi giữ và ôm chặt lấy chị, thân tôi áp sát vào người chị đè lên cả cặp vú tròn trịa trắng hồng đầy khêu gợi lảm tấm mồ hôi của chị. Sự bất tỉnh của tôi và sự xuất tinh của chị làm cả 2 thấy đê mê và sướng cả người, tôi và chị cùng ôm và xiết chặt lấy nhau, chị thở 1 hơi dài khuôn mặt đầy mãn nguyện, chị ngiến 2 mép âm đạo vào dương vật đang linh dần của tôi.

Trong âm đạo nước nhờn và tinh trùng cả 2 chảy ra đầm đìa làm ướt cả đám lông đen ngòm bao âm đạo của chị. Tôi bắt đầu rút dương vật ra từ từ, dương vật xù xuống như con đai bằng gậy cánh, trông thật thảm hại, thân nó dính đầy tinh khí và nước nhờn. Chị đưa tay cầm lấy khăn nhưng đã để sẵn đầu giường từ bao giờ không biết lau sạch dương vật cho tôi xong, rồi lau sạch nước nhờn và tinh khí làm ướt cả đám lông đen tuyền của âm đạo đấy. Như đã thỏa mãn, chị cúi xuống nâng đầu dương vật tôi lên hôn nhẹ nó và vuốt ve mơn trớn nó với vẻ âu yếm đặc biệt. Chị để cả bộ ngực chị đè lên ngực tôi, 1 cảm giác êm ái đi sâu vào tâm hồn tôi thật nhẹ nhàng và tôi mơ màng ngủ đi lúc nào không biết. Khoảng không thấy gì.

Chị bảo tôi vào buồng tắm chung với chị cho vui, vào đến buồng tắm, chị thoát y, những cử chỉ của chị trông thật là hứng thú. Chị và tôi cùng nô đùa trong làn nước mát lạnh đang tỏa ra từ búp sen, nước lạnh mát làm tôi tiêu tan những mệt nhọc lúc nãy, bây giờ tôi thấy mình khỏe và sung sức trở lại. Tôi cọ lưng cho chị, tôi kỳ cọ 1 cách cẩn thận và nhẹ nhàng vào tấm lưng trần trắng nuột của chị, ngược lại chị cọ mình cho tôi, kỳ cọ xong chị vuốt nhẹ dọc 2 sống lưng tôi làm tôi nổi cả gai ốc lên. Sự cọ sát và vuốt ve của chị làm tôi hứng lên, dương vật căng cứng như khúc cây, tôi ôm chầm lấy tấm thân ngọc ngà trắng muốt của chị, hôn vào má, vào cổ, vào đôi nhũ hoa căng tròn... Tôi nói qua hơi thở:

-Chị...chị cho em ôn lại bài trưa nay nhe?

Chị khẽ mỉm cười gật đầu, chị đưa tay tắt vòi búp sen rồi với tay bật công tắc đèn buồng tắm, ánh sáng tỏa ra 1 màu trắng dịu dàng, ánh sáng làm nổi bật lên làn da trắng, mịn màng đang ướt sũng nước của chị, ngực chị phập phồng theo từng hơi thở, đôi vú lên xuống nhịp nhàng. Người chị lúc này toát ra 1 vẻ khiêu dâm đến tột độ, chị nói:

-Chà, quen mùi rồi phải không?

Rồi như dẫn dắt tôi vào bài học mới, chị đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch men hồng, 1 chân chị đứng làm điểm tựa còn chân kia chị giơ cao lên, tôi ngơ ngác không hiểu gì cả thì chị bảo tôi lại gần và chị gác chân giơ cao lên vai tôi, tôi cầm lấy dương vật đút vào âm đạo và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của chị nghe cái ót. Ra là thế chơi đứng: 1 chân dơ lên cao làm cho âm đạo hất về phía trước, khe thịt của âm đạo hở ra nên dương vật thọc vào rất dễ dàng, chị xiết chặt lấy người tôi nâng lên để dương vật thọc sâu vào thêm.

Kiểu này thật tuyệt diệu, do thế đứng của chị nên dương vật tôi xốc thích thú khi thấy mình thành công bước đầu.

Cơm nước xong sau 1 lúc trò chuyện tôi hẹn với cô giáo đáng yêu của mình vào ngày mai. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng lâng lâng nhẹ nhõm.

Trưa hôm sau, tôi đến trễ vì xe bị hư giữa đường, đến nhà chị thì mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả áo, chị bảo tôi cởi áo ra và lấy khăn lau mồ hôi cho tôi.

Ôi! bàn tay chị dịu dàng làm sao...trong khoảnh khắc tôi quên cả mệt nhọc do cái nắng gắt của buổi trưa hè, sự ham muốn thể xác dần dần tăng lên nhưng câu nói của chị làm tôi chợt hứng:

-Hôm nay em phải học hành đàng hoàng, không được lộn xộn như hôm qua nửa nghen.

Kèm theo là nụ cười tinh quái và bí ẩn của chị. Không dẫn lòng được, tôi nhào tới ôm lấy chị và nói:

-Chị cho em ôn bài hôm qua đi. Vừa nói tay tôi vừa lòn vào trong áo chị nắn bóp đôi núm hoa lia lịa, khiến chị la lên:

-Mới học hôm qua mà đã quên rồi sao? Chưa sửa soạn kỹ mà em đã đòi tấn

công rồi, địch thủ không chịu ứng chiến thì sao?

-Em quên hết trơn rồi, chị ơi!

-Em!

Nghe lời chị, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và không quên kéo chị vào lòng mình:

-Hôm nay chị dạy em bài chơi ngồi.

Chị vừa cười vừa nói với tôi như thế. Cũng như ngày hôm qua chị chỉ mặc bộ đồ bằng vải mỏng không mặc đồ lót, mái tóc chị được vén cao và kẹp lại gọn gàng làm lộ cái gáy trắng mượt mà. 2 tay tôi ghì vào cổ chị và đặt 1 cái hôn nồng cháy vào đó, dùng lưỡi liếm nhẹ vào cổ chị làm chị cảm thấy nhột nhột đặt lên môi chị 1 nụ hôn khác, 2 tay luồn vào trong áo chị vuốt ve mân mê 2 quả đào, 2 đầu vú mềm của chị dần dần căng cứng lên... Tôi tiếp tục luồn tay vào quần chị vuốt ve mân mê rờ rẫm âm đạo, khi đó chị luồn tay cởi nút quần tôi ra, chị mân mê 2 hòn dái tôi, chị mân mê khéo quá làm tôi phát rùng mình, cảm thấy giai đoạn sửa soạn đã đủ tôi đứng phắt dậy bế chị vào phòng ngủ, chị choàng tay qua cổ tôi khẽ nói:

-Hôm nay em làm vừa vừa thôi nhé! Làm gì thì làm hôm nay em quyết chiến đấu với chị tới cùng đấy!

Chị mỉm cười và véo vào đùi tôi 1 phát đau điếng. Vào đến giường tôi đặt chị nằm xuống nhưng chị đã nghiêm nghị nói:

-Hôm nay chị dạy em nhiều kiểu mới lạ, do đó em phải bình tĩnh và không được xúc động, như thế em mới theo kịp bài học và hưởng được trọn vẹn các khoái cảm.

Nghe chị nói vậy tôi vội vàng ngồi dậy ngay ngắn và chị bắt đầu giảng:

-Giao cấu là cách làm cho cả 2 cùng sướng, cùng hưởng khoái cảm. Đàn bà họ trầm lắng, phải vuốt ve mỏng trớn đúng chỗ và ân ái đúng lúc thì mới thỏa mãn được cơn tình dục của họ. Họ chỉ có khoái cảm khi được vuốt ve nhẹ nhàng êm ái còn những hành động thô bạo chỉ làm họ đau đớn và chán ghét em mà thôi.

Tôi liền hỏi:

-Dịu dàng là thế nào hả chị?

-Là vuốt ve mỏng trớn nhẹ nhàng: khi vuốt ve em đặt ngón tay vào ngón chân người đàn bà rồi vuốt nhẹ đến móng và vuốt về gót chân lại, lần thứ 2 làm mạnh hơn. Điều này dễ hiểu thôi, lần thứ nhất làm cho da thịt người đàn bà có cảm giác ngứa ngáy nhột nhột, lần thứ 2 em chà mạnh làm họ phải rùng mình. Còn ở trên em dùng tay xoa lưng, vuốt thật nhẹ cột sống hay là nắn nhẹ 2 bắp thịt bả vai làm cho người đàn bà khoan khoái dễ chịu.

Ebook miễn phí tại : www.cogiaothao.info

Mãi đi sâu vào lý thuyết, lúc đó trông chị nghiêm nghị quá nên sự ham muốn của tôi lắng đi lúc nào không hay, có lẽ chị mặc đồ là tránh cho tôi bị kích thích, bây giờ chị mới bước xuống khỏi giường và từ từ thoát y, chị làm thật khéo léo và nhẹ nhàng không thua gì vũ nữ ở sân khấu, lúc này dương vật tôi cứng lên, tôi cũng vội vàng cởi quần áo ra quăng bừa xuống đất. Chị bước lại gần giường và dang rộng 2 chân ra bảo tôi đứng giữa 2 chân chị, chị cầm lấy dương vật đút vào âm đạo, lúc đó tôi nhip nhẹ vài cái thì dương vật đã chạy tọt vào và khuấy hẳn trong âm đạo. Tôi đang nhip liên tục với thế đứng này thì chị bảo ngừng lại, chị ôm chặt lấy tôi và bảo tôi ngồi xuống giường. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, chị lại bảo tôi chống 2 tay xuống giường và sau đó chị vòng 2 chân của chị ra sau lưng tôi kẹp chặt lại khiến cho dương vật

tôi lọt cứng vào trong âm đạo. Sau đó chị gác cặp chân thon thả của mình lên 2 vai tôi, âm đạo của chị 1 lần nữa cong vút lên, lần này dương vật tôi bị kẹp chặt trong âm đạo hơn nữa vì 2 chân chị quán lấy cổ tôi, chị bảo tôi xiết chặt chị vào lòng để dương vật tiến sâu vào âm đạo hơn. Tôi hỏi:

-Kiểu này là kiểu gì hở chị?

-Ráng chút nữa đi em.

Nói xong chị bảo tôi thả chị ra. Sau đó chị hạ 2 chân xuống giường rồi co chân trái nghiêng về phía chân phải, còn chân phải thì gác lên chân trái tôi. Với thế nằm lạ lùng này, âm đạo sẽ nằm nghiêng 1 bên, tôi nhip thật mạnh vào âm đạo làm chị phải rên lên vì sướng quá, rồi chị khẽ xoay người xuống mặt giường chống 2 tay xuống rồi từ từ nâng người lên, do 2 đầu gối chị chịu xuống giường nên mông chị dần dần cao lên trông giống con chó đang đứng bằng 4 chân vậy.

Kiểu này thật tuyệt vì khi nâng mông lên chị đã đưa âm đạo ra phía sau nên tôi có thể nhip được thoải mái và dễ dàng, tôi vòng tay ôm lấy bụng chị và nhip đều càng lúc càng nhanh, kéo mạnh về phía sau để nhấn dương vật vào sâu trong âm đạo. Chị sướng quá reo lên:

-Nhip mạnh và nhanh lên em! Ôi, chị sướng quá em ơi!

Tôi rùng mình mấy cái, tinh khí bắt đầu bắn mạnh vào âm đạo, dương vật tôi ỉu xìu xuống, tôi rút dương vật ra chậm chậm để không làm mất sự hứng thú của chị. Tôi nằm vật ra giường mồ hôi rỉ ra vì quá mệt sau cái kiểu giao cấu lắt léo này. Tôi nịnh:

-Em phục chị quá, chị dạy hay quá!

Chị cũng nằm ngửa ra vẻ thỏa mãn, hỏn hên nói:

-Em cũng thực hành giỏi quá chứ, đúng là học trò ngoan của chị.

Thế là cô giáo cùng học trò ngoan ôm nhau ngủ 1 giấc trong lúc cơ thể cả 2 đều trần truồng. Sau bữa cơm chiều, tôi và chị ngồi tán dóc ở phòng khách, chị hỏi:

-Lúc xuất tinh em có cảm giác gì không?

-Em thấy lâng lâng đê mê thật là tuyệt.

-Em nói đúng đó người đàn bà khi xuất tinh cũng vậy, cho nên khi họ đã xuất tinh rồi mà em lại chưa xuất tinh vì chơi dai hoặc vì yếu sức thì họ chán lắm, vì những cái nhịp của em không đem lại sự khoái cảm cho họ và ngược lại nó làm cho họ đau đớn.

-Nhưng làm sao biết được lúc nào họ xuất tinh, hả chị?

-Điều ấy dễ lắm khi đang giao cấu mà người đàn bà rên rỉ mắt nhắm nghiền lại tay chân họ túm chặt lấy em thì lúc đó họ xuất tinh.

-Khi đó em phải làm gì hả chị?

-Lúc đó em phải xiết chặt lấy họ gia tăng sức nhịp cho thật nhanh, thật mạnh và phải tập trung tư tưởng vào những giây phút đó chắc chắn em sẽ xuất tinh 1 lượt với người đàn bà. Như thế cả 2 sẽ cùng sung sướng, đê mê tuyệt diệu.

Đang chăm chú nghe những lời khuyên bảo quý giá ấy thì sự đòi hỏi xác thịt bỗng dung từ đâu ập tới, tôi không kìm chế được nên vội nói:

-Thế mình thực hành thêm 1 lần nữa đi? Sao em thấy hứng quá chị ơi!

Chị bật cười và mắng:

-Cái đồ quỷ nè! Chỉ ham thực hành trong khi chưa nắm vững lý thuyết gì cả.

-Hôm nào chị cho bò 1 bữa không còn đủ sức để về cho biết.

Tôi cười hì hì đáp lại:

-Nếu không về nổi thì em ngủ lại đây luôn với chị, 2 chị em mình mặc sức mà thực hành những lý thuyết của chị.

-Bộ mới có 17 tuổi mà khí đã tích đầy bụng rồi sao? Hăng vừa thôi chứ.

Không nói năng gì cả, tôi cởi phăng quần áo mình ra vất trên thành ghế salon, nhào tới bế phốc chị ra khỏi ghế và đặt chị nằm dài trên đi văng. Tôi nhanh nhẹn cởi phăng hàng nút áo của chị, 2 tay tôi luôn ngang hông chị nắm lấy lưng quần chị và tuột mạnh ra khỏi đôi chân tuyệt đẹp của chị, cởi đồ xong tôi nói:

-Thưa chị bây giờ em sẵn sàng tuân lệnh chị.

-Lệnh của chị là em phải tuột xuống đất mau.

Tôi ngạc nhiên kêu lên:

-Ủa! Sao lại xuống đất, bộ chị tính đuổi em về hay sao?

-Đồ khỉ! Đừng có ngốc thế, chị nào có đuổi em về đâu, có em chị vui và sướng lắm chứ, chị bảo thì em cứ làm theo đi.

Theo lệnh chị tôi ngồi dậy bước xuống đất cầm theo cái gối nằm, chị bước theo sau tôi. Đến vách tường, chị bảo tôi để cái gối nằm xuống sát vách, chị ngồi lên gối lưng tựa vào vách dang rộng 2 chân ra, tôi thấy 2 mép thịt của chị cong lên phía trên âm đạo 1 chút, âm hộ thấp thoáng ẩn hiện dưới đám lông quăn queo đen mướt trông hấp dẫn vô cùng. Nhìn thấy vậy tôi biết mình phải làm gì rồi, tôi tiến đến bên chị quỳ gối xuống, tay cầm dương vật cọ quanh âm hộ chị 1 hồi lâu làm chị sướng đê mê 2 mắt chị nhắm nghiền lại khẽ chớp máy, nước nhờn từ âm hạch của chị từ từ rỉ ra...

Tôi cầm lấy dương vật ấn nhẹ vào âm đạo vì sợ làm mạnh chị sẽ bị đau nhưng do nước nhờn chị rỉ ra nhiều quá làm cho dương vật chạy tuột vào âm đạo 1 cách không mấy khó khăn. Lúc đó chị bảo tôi rút dương vật ra khỏi âm đạo khoảng 2-3 phân rồi nhắm thật kỹ mà đâm vào. Tôi thầm nghĩ kiểu gì mà kỳ lạ thế, trông thật hung bạo, y như cầm dao đâm vào bụng người ta vậy. Tuy nghĩ thế nhưng nhưng tôi vẫn nghe lời chị nhắm thật kỹ âm đạo và lao mạnh dương vật vào, tôi chỉ sợ đâm trượt ra ngoài nhưng lạ thay khi lao mạnh thì dương vật đã tuột vào trong âm đạo ngay, chị nấc nhẹ 1 cái và kêu lên sung sướng đầy thỏa mãn, lao vào rút ra được vài cái tôi cảm thấy mệt liền ôm chầm lấy chị và nhip lia lịa khi ấy chị cũng ôm chặt lấy tôi và kêu lên:

-Ôi ! Sướng quá, chị sướng quá em ơi!

Bàn tay chị vuốt nhẹ 2 bên cột sống của tôi khiến tôi rợn cả người, cùng lúc đó 1 cảm giác lâng lâng đến cực độ, tinh khí tôi bắn ồ ạt xối xả vào âm đạo của chị... Lúc rút dương vật ra khỏi âm đạo thì nó đã xịu xuống, ủ rũ như gà mắc mưa tinh khí và nước nhờn dính khắp dương vật của tôi, chị mỉm cười chỉ vào dương vật nói rằng:

-Cậu quý tử đang khóc kìa, ai biểu em ép nó chơi với chị làm chi, bây giờ nó khóc lấy ai mà dỗ nó. Tôi ngượng đỏ cả mặt không biết trả lời ra sao, bèn đánh trống lảng:

-Chơi kỳ này mệt quá chừng.

-Tuy em mệt nhưng kiểu này làm chị sướng lắm.

-Chị bắt công quá, em thì lỏng cả đầu gối, mỗi chân gần chết còn chị thì sướng 1 mình.

-Ấy, em đừng trách chị. Sau này chị sẽ dạy em 1 kiểu chơi chỉ có đàn ông là sung sướng mà thôi còn đàn bà thì mệt là người ra.

-Kiểu gì vậy chị? Thực hành ra sao hả chị?

Thì từ từ chứ, em làm gì mà gấp vậy.

Nói xong chị lấy khăn lau dương vật cho tôi, vừa lau chị vừa nói:

-Dương vật của em nó sùi lơ như vậy mà còn đòi làm ăn gì nữa. Em thật là ham ăn, em nên nhớ sướng mau là xuất tinh mau đấy.

-Muốn tránh điều đó, em phải làm sao hả chị?

Thì em phải từ từ không được hấp tấp, bộp chộp làm xuất tinh quá sớm khiến người đàn bà mất đi sự hứng thú. Muốn không xuất tinh sớm thì em phải tập trung tư tưởng để đè nén sự xuất tinh lại 1 cách cương quyết: khi dương vật mới ấn vào âm đạo thì em phải nhịp nhẹ và đều, khi đã vào sâu em phải ngừng lại khoảng 1 phút sau đó thì mới tiếp tục nhịp đều vì khi ở ngoài dương vật đã quen thuộc với không khí bình thường, nên khi em nhét nó vào trong âm đạo thì sự ẩm ướt của âm đạo cộng với cái nóng khoảng 41-42 độ C và sự cọ sát giữa dương vật với âm đạo sẽ tác động mạnh đến thần kinh làm em xuất tinh sớm, vì vậy muốn tránh em phải dừng lại làm cho dương vật làm quen với khí hậu và hoàn cảnh mới. Khi đã vượt qua giai đoạn đó thì tư tưởng em sẽ trở lại bình tĩnh và sáng suốt, lúc đó sự hưng phấn của em sẽ chậm hơn không làm em xuất tinh sớm. Ngoài ra muốn kéo dài sự giao cấu em phải tập trung tư tưởng suy nghĩ đến việc khác chẳng hạn trò chuyện với người đàn bà hay làm 1 việc gì đó thì tư tưởng em sẽ quên đi sự kích thích và còn 1 cách khác nữa là sau khi nhịp mạnh vào âm đạo thì em dừng lại 1 tí xong rồi em lại nhịp đều vài cái rồi lại nghỉ, cứ thế em kéo dài sự giao cấu đến cả giờ cũng được.

-Ngoài các cách trên em không nên dùng các loại thuốc kích thích sinh dục vì các thuốc này rất nguy hiểm, nếu uống nhiều nó sẽ làm tê liệt dương vật, về sau có thể mắc bệnh suy nhược sinh dục. Dương vật của em có thể bị

sung vù lên khi xuất tinh hoặc sẽ mất khả năng xuất tinh hoặc xuất tinh hoài không cách gì cản lại, 2 hòn dái em sẽ bị sung to lên rất nguy hiểm.

-Tóm lại, dù em có chơi kiểu nào đi nữa thì lúc xuất tinh cũng phải thoải mái, cả 2 cùng ôm ấp vuốt ve nhau và cùng xuất tinh 1 lượt thì sẽ đạt được những khoái cảm tuyệt vời.

Trong khi chị đang ngồi tựa lưng vào vách tường giảng bài thì tôi nằm dài dưới nền gạch bông và ngắm ngía tấm thân ngọc ngà của chị. Thân thể chị tuyệt vời hấp dẫn làm sao, phần dưới cơ thể chị nổi bật lên giữa làn da trắng nõn nà ấy là 1 đám lông đen tuyền, quăn queo mọc xuôi chiều từ trên xuống dưới trông thật hấp dẫn, cặp đùi của chị dài và thon cộng với đôi mông nảy nở cứng tạo ra cho người ngắm nó có cảm giác như khiêu khích mời mọc trông thật là khiêu gợi...

Đang mãi ngắm chị, tôi bỗng giật mình vì tiếng “bong bong bong” trong treo phát ra từ chiếc đồng hồ nhà chị. Ngược mắt lên nhìn chiếc đồng hồ đã 8 giờ tối rồi, tôi nói với chị:

-Ôi! thời gian trôi qua mau quá hả chị, hôm nay em ngủ luôn ở đây với chị được không chị?

-Bộ em tính ngày mai không đi học sao?

-Ngày mai em nghỉ vì là chủ nhật mà.

-Ừ nhỉ! Mai là chủ nhật rồi mà chị quên mất.

Nói xong chị mỉm cười và cúi xuống đưa tay vuốt ve đám lông mọc tua tủa vây quanh dương vật của tôi, chị tinh nghịch xoắn các sợi lông vào làm tôi đau điếng, rồi chị cầm lấy dương vật của tôi mà vuốt ve nắn bóp, chị lại rờ rẫm vào 2 hòn dái tôi, vì nhột nhột quá nên 2 hòn dái tôi teo lại và săn cứng, 1 cảm giác đầy khoái lạc lan dần trong cơ thể tôi, mặt tôi nóng bừng tim đập loạn xạ. Dương vật từ từ cương cứng lên, đầu dương vật lúc này căng tròn như 1 chiếc tên lửa trông thật oai nghiêm hùng dũng. Sự ham muốn khoái lạc dâng lên mạnh mẽ trong tôi, tôi nhìn chăm chăm vào thân thể trần truồng của chị chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống chị cho thỏa cơn khát vọng điên cuồng về tình dục, thấy thế chị liền bảo tôi:

-Sao hôm nay em hăng quá vậy? Bây giờ 2 chị em mình vào phòng ngủ đi, trong đó ấm cúng hơn, vào đó rồi làm gì thì làm.

Tôi vâng lời cầm quần áo bước theo chị, vào phòng ngủ tôi nằm vật ra giường và nghỉ đến sự khoái lạc mà mình sắp được hưởng, tôi thậm nghĩ không biết bà chị sẽ chỉ cho mình cách chơi nào đây.

Trong lúc đó, chị bước vào buồng tắm lấy ra 1 cái khăn lụa đen nhét xuống lớp đệm và bước lên giường, chị bảo tôi dang rộng 2 chân ra thành hình chữ

V rồi chị bước lên 2 đùi tôi rồi dần dần đi lên bụng làm tôi rất khó thở và đau bụng, tôi nghiêng rặng chịu đau và đưa mắt nhìn chị. Với thế đứng kỳ lạ này tôi nhận ra ngay khía cạnh lý thú của nó, đôi chân tròn trịa của chị tạo thành hình vòng cung, 2 cánh cung ấy gặp nhau ở âm đạo, tôi thấy đám lông đen tuyền quấn queo bám quanh âm đạo của chị trông như là chiếc vương miện đội trùm lên âm đạo, cao hơn chút nữa là vùng da trắng ngần lấp ló cặp vú tròn trịa... Tôi ngắm chưa thích thú thì chị đã bước xuống khỏi bụng tôi, ngồi lên đùi tôi và dùng tay cầm lấy dương vật cà nhẹ vào khe âm đạo, cũng như bài học trước chị kích thích cho nước nhờn chảy ra và đút mạnh dương vật vào âm đạo chị nằm đè lên tôi tạo cho tôi 1 cảm giác thích thú. 2 chân chị quặp chặt vào hông tôi và nhịp mạnh xuống mấy cái làm tôi mê mê toàn thân, tôi cũng ghì chặt lấy hông chị và mơn trớn vuốt ve đôi hông tròn trịa nẩy nở. Chị bảo:

-Em hãy nẩy ngược mạnh lên đi... mạnh lên nữa...á!

Khi tôi nẩy mạnh liên tục thì ở trên chị sàng qua sàng lại làm tôi sướng tột độ, tinh khí tôi bắn ào ạt vào âm đạo, tôi ghì đầu chị xuống đặt lên đôi môi đang hé mở đó 1 nụ hôn, lưỡi tôi và lưỡi chị nút mạnh vào nhau, hôn xong tôi nói:

-Nhớ ngày nào bước vào nhà chị em còn rụt rè, bây giờ được diễm phúc làm người tình của chị, em thấy mình được ngang hàng cùng chị thật là tốt số phải không chị?

-Thôi đừng có xạo hoài, em làm như bình đẳng lắm vậy, lúc nào em cũng đè lên mình chị chứ có ngang hàng hồi nào hồi đâu. Vậy chớ ai leo lên nhún nhảy dập lên dập xuống làm lung lay cả giường vậy? Hôm nay chị quyết vùng lên giành lấy quyền bình đẳng nên chị mới leo lên mình em đó, em hiểu rõ chưa.

Nói xong chị véo vào đùi tôi đau điếng và bật cười khanh khách. Tiếng cười

của chị trong vắt nghe êm tai làm sao.

-Hôm nay thực hành vậy là đủ rồi, chị em mình tắm rửa rồi đi ngủ. Mai chị dạy em khoái lạc và kiểu chơi mới, kiểu đó gọi là kiểu chơi bình đẳng.

Tắm xong tôi và chị để thân thể lỏa lồ lên giường ngủ. Cả 2 ôm chặt lấy nhau ngủ say sưa. Khi tỉnh dậy thì chị tôi đã thức dậy từ lâu và đang chuẩn bị cho buổi ăn sáng.

Một lát sau chị bung vào cái khay tròn, trên đó có 2 ly coffee sữa nóng bốc khói nghi ngút và đĩa cơm chiên nóng hổi.

Hôm nay, chị mặc chị mặc chiếc rope mỏng tanh bằng vải mousselin trắng, thấp thoáng dưới lớp vải là chiếc cọt-xê trắng ôm lấy cặp vú căng tròn và chiếc slíp cũng trắng ôm khít lấy âm đạo trông khêu gợi và đầy quyến rũ. Chị cất tiếng:

-Em ngủ đủ quá, đến giờ này mới dậy. Thôi đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng nữa chớ.

-Hôm nay trông chị đẹp và hấp dẫn quá.

-Đừng có sạo hoài, em học cách nịnh đầm hồi lúc nào vậy?

-Chị đẹp thì em khen đẹp chứ nịnh đầm gì đâu?

Chị bật cười, tôi cũng cười theo và đi rửa mặt.

Bầu trời chủ nhật đẹp tuyệt, mọi người lũ lượt đi lại trông thật vui mắt.

Riêng tôi và chị quyết định ở nhà để ân ái với nhau cho thỏa thích. Điềm tâm xong, tôi nhắc khéo chị về lối chơi bình đẳng như chị đã hứa hôm qua. Chị lờm tôi rồi mỉm cười:

-Từ từ đã sao em hăng quá vậy?

-Tại chị dạy em hay quá nên em muốn học hoài hoài.

Tôi và chị bước vào phòng ngủ, tôi nằm vật xuống giường trong khi đó chị ngồi xuống ôm chầm lấy tôi hôn tới tấp, chị rờ mông, vuốt lưng làm tôi rung động cả người, chị dùng bắp đùi trắng nõn cọ vào 2 bên đùi tôi, sự cọ sát đó làm tôi nhột nhạt thích thú, trong khoảnh khắc dương vật tôi cương cứng ngắt như có phép màu nhiệm nào đó xảy ra. Tôi liền cởi quần áo lót của mình ra quăng đại xuống giường, cởi quần áo xong tôi quay sang vuốt tằm thân ngọc ngà của chị lần lần cởi chiếc rope mỏng tang trông rõ cả da thịt của chị, kế tiếp là chiếc cooc xê ôm lấy cặp vú nảy nở cũng chịu chung số phận, sau cùng là cái silip cũng bị bàn tay tàn nhẫn của tôi tuột phăng ra. Chị bảo tôi nằm xuống và nghiêng người qua 1 bên, chị cũng nằm xuống đầu mặt chị vào mặt tôi, 2 tay vòng qua cổ tôi ghì sát vào và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, miệng tôi ngậm chặt 1 bên vú phải của chị nút nhẹ nhàng làm chị nổi cả gai ốc lên...

Có lẽ giai đoạn sửa soạn đã đủ nên chị cầm dương vật tôi dứt mạnh dứt mạnh vào âm đạo để mở màn cho giai đoạn tấn công, chị cặp đôi chân thon thả của chị vào chân tôi và nhịp mạnh, tôi cũng tì chân vào tường và nhịp liên hồi. Với kiểu ân ái này đúng là kiểu chơi bình đẳng vì không ai đè lên ai cả, cả 2 đều nằm nghiêng. Bỗng chị hất tôi nằm ngửa ra đè lên mình tôi, từ trên mình tôi chị ra sức nhịp mạnh xuống, vì gắng sức nên mồ hôi chị tuôn ra ướt đầm cả tấm thân nõn nà và mềm mại của chị, để tỏ ra công bằng tôi ôm chặt chị lật xuống, lúc này tôi nằm đè lên mình chị, sau đó tôi dùng đầu gối ban rộng 2 chân chị ra đôi tay rắn chắc của tôi lòn xuống và nâng 2 bắp đùi chị đặt lên đôi vai mình làm cho đôi chân nõn nà của chị cặp lấy cần cổ tôi, lúc này âm đạo chị nảy cong lên và căng cứng kẹp chặt lấy dương vật của tôi, tôi ra sức nhịp lia lịa, 1 cảm giác sung sướng đến rợn người và tinh khí tôi bắn ào ạt vào âm đạo chị.

Khi ân ái xong vì quá mệt nên chị để trần truồng mà ngủ không thèm lau chùi gì cả, tôi cũng nằm kê bên chị và thiếp đi.

Khoảng 1 giờ tôi thức giấc, bên cạnh tôi chị vẫn còn say sưa ngủ không mảnh vải che thân, lúc này chị nằm nghiêng quay mặt vào tường. Tôi tuột xuống giường đi vào buồng tắm rửa ráy dương vật sạch sẽ, tôi bước đến bên tủ rót cho mình 1 cốc rượu vang đỏ ngửa cổ uống cạn, tôi say sưa thưởng thức vị ngọt của men rượu đến cạn ly, rượu làm cơ thể tôi nóng bừng 1 cảm giác lâng lâng làm tôi khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Tôi bước về giường nằm sát chị định ngủ tiếp nhưng không sao chợp mắt được. Lúc này chị bỗng co chân lại làm đôi mông tròn trịa nảy ra phía sau làm 2 mép âm đạo chị xệ xuống và bị mờ đi vì lớp tinh khí của tôi và chất nhờn của chị bám lên đập vào mắt tôi làm tôi thêm thuồng quá, dương vật lại cương cứng lên. Tôi ôm ngang lấy chị mò mẫm khắp người chị, tôi hôn nhẹ vào lưng chị và kéo xuống tận mông. Tôi thấy chị không có phản ứng gì cả, chị vẫn ngủ say sưa sau cuộc giao hoan mệt mỏi khi nãy, lúc này tôi áp sát mặt vào lưng chị trong khi tay đưa xuống cầm dương vật tìm lỗ âm đạo, tôi tìm ra âm đạo không mấy khó, đút vào và nhịp nhẹ nhàng trong khi chị vẫn ngủ say không hề biết.

Tôi nhịp mạnh dần đến khi dương vật tôi ngập sâu vào âm đạo, tôi vòng tay qua mình chị và dùng tay xoa nhẹ lên cặp vú tròn trịa. Tôi hoạt động nhẹ nhàng và thận trọng sợ chị thức giấc, thật hồi hộp, bỗng chị giật mình thức giấc và hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chị nằm yên không phản đối, chị đưa bàn tay búp măng mềm mại xiết chặt lấy đôi tay đang xoa bóp vú chị của tôi, thấy thế tôi ra sức nhịp liên tục, tinh khí tôi bắn vọt vào tận đáy âm đạo sau những cú nhịp hấp tấp ấy. Khi đã thấm mệt tôi dừng lại thở dốc và im lặng. Chị khẽ mắng tôi:

-Hái trộm đào bị bắt quả tang mà không biết mắc cỡ à?

-Tôi gì phải mắc cỡ chớ, mà chị có sưng không đã?

-Bất ngờ quá nên chị không thấy sưng gì cả.

Tôi rút dương vật, lúc này nó dính đầy tinh khí và nước nhờn rũ xuống như con gà bị mắc mưa.

– Đồ gà chết, mới có chút xíu mà đã rũ cánh.

Mắng xong chị cầm lấy dương vật tôi nâng niu về âu yếm: Em muốn cho nó dựng đứng lên không? Chị sẽ làm cho em thấy ngay bây giờ, chị là phù thủy mà!

-Chị làm em xem thử coi.

Chị véo nhẹ vào dương vật rồi nói:

-Thôi chị tha cho em đó. Hôm nay vậy là đủ rồi, mình đi tắm rửa rồi còn ăn cơm trưa nữa chớ.

Thế là tôi từ giã căn gác trọ và dọn đồ đạc đến nhà chị ở luôn tại đó. Mỗi sáng tôi đi học, chị đi dạy, nhà thì khóa lại, chúng tôi phải nhờ người nấu cơm tháng vì thời gian rảnh rỗi cả 2 dùng vào việc ái ân hoan lạc. Tuy vậy khi ra đường chị em tôi rất kín đáo xử sự như 2 chị ruột nên hàng xóm không ai nghi ngờ gì cả, nhờ vậy mà những cuộc ái ân của chị em tôi không hề bị phát hiện, các cuộc giao hoan chồng chất ngày càng nhiều và tuôn ra ào ạt như thác đổ.

Hôm nay nhân dịp lễ giáng sinh tôi rủ chị đi chơi cho vui, khi đã thấm mệt thì màn đêm đã buông xuống, tôi và chị vào xem phim ở rạp Đại Nam và mua 2 vé lầu. Chúng tôi chọn một góc tối có nhiều ghế trống để ngồi, 1 lát sau khi đã quen dần bóng tối tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy rải rác khắp nơi, hàng chục cặp trai gái lợi dụng bóng tối ôm ấp làm tình lẫn nhau,

cảnh tượng này làm tôi thấy bị kích thích hứng thú vô cùng. Tôi vòng tay ôm hông chị rồi lòn tay vào trong quần chị mò mẫm âm đạo.

Như đoán được ý định của tôi, chị lòn tay qua nơi tôi ngồi kéo nhẹ cái phécmatua quần tôi xuống, xóc dương vật tôi ra mà mân mê vuốt ve. Hứng quá tôi nhảy qua ngồi chung ghế với chị, tôi đặt chị lên đùi mình và cởi nút quần ra, lúc đó dương vật tôi dựng đứng lên như cây cột buồm, tôi tuột quần chị xuống, chị kéo lên. Tôi và chị giằng co qua lại 1 hồi thì đèn bỗng bật sáng: rạp nghỉ giải lao, tôi hốt hoảng nhảy vội về ghế mình không kịp cài lại cúc quần, dương vật tôi lúc này xù xuống như lá chuối héo, chị nhanh nhẹn lấy vạt áo của mình phủ qua người tôi.

Tất cả mọi người ngồi quanh chúng tôi nhìn chúng tôi vẻ sững sốt ngạc nhiên, vì mắc cỡ tôi bảo chị ra về trong khi chưa xem hết phim, ra khỏi rạp chị cần nhân 1 lúc rồi cũng vui vẻ trở lại. Sau khi vòng vèo dạo qua các phố 1 lúc khá lâu, tôi cùng chị rẽ vào công viên Lê V. Tám ngồi nghỉ chân, tôi đưa mắt nhìn khắp công viên thì thấy các cặp tình nhân đang âu yếm nhau 1 cách vội vã hấp tấp. Cách chỗ tôi ngồi khoảng 10m, 1 cặp tình nhân đang âu yếm nhau tươi cười hoa lá, đôi môi cả 2 dính chặt vào nhau tưởng như không có 1 sức mạnh nào gỡ ra nổi.

Lúc này trời đã se lạnh, tôi choàng tay qua hông chị kéo mạnh vào lòng mình cho ấm, tay tôi vuốt nhẹ từ má chị dài xuống cổ rồi lại ngược lên má chị, tôi lòn tay vào trong chiếc áo dài chị đang mặc kéo mạnh chiếc cộcxê ra khỏi cặp vú của chị, tôi xoa nhẹ đầu vú và lâu lâu lại ấn 1 cái thật mạnh, 1 thứ nước nhờn từ tuôn ra làm ướt cả tay tôi. Tôi rút tay ra và lòn vào quần chị tìm âm hộ vuốt nhẹ dọc 2 bên khe âm hộ, khều nhẹ ngón giữa vào âm hộ của chị, ngón giữa tôi khều nhẹ nhàng đều đặn làm nước nhờn của chị rỉ ra càng lúc càng nhiều. Chắc chị cũng bị quang cảnh xung quanh và sự âu yếm của tôi kích thích dữ lắm nên người chị nóng bừng gai ốc nổi lên đầy cả thân. Tôi đặt chị ngồi lên đùi trái tôi và tuột quần chị xuống, mở khuy quần mình

ra kéo phécmatuya xuống, dương vật tôi bật ra cương cứng như cây đinh 20 phân, chị nhăn mặt bảo tôi:

Thôi đi em về nhà thì tha hồ mà chơi, em muốn gì chị cũng chiều hết, ở đây đông quá người ta thấy thì kỳ lắm. ở đây em thấy ai cũng lo mân mê âu yếm nhau cả, không ai để ý đến mình đâu mà chị lo. Không thể nào dừng lại được nữa, quá hứng nên chân phải tôi luôn xuống cặp đùi chị, tay tôi vòng qua hông chị ghì mạnh vào lòng, tay phải tôi đưa xuống cầm lấy dương vật nhét vào âm đạo chị và nẩy lên. Vì đang ngồi nên dương vật tôi không thể vào sâu âm đạo được, thấy vậy chị liền vòng tay ra sau lưng tôi ghì sát vào chị để dương vật vào sâu âm đạo hơn.

Chị sàng mông thật khéo léo uyển chuyển, chị sàng tới sàng lui đưa hẳn mông vào lòng tôi để dương vật có thể cắm sâu hơn chút nữa. Tuy vậy dương vật tôi vẫn không thể vào hết trong âm đạo. Bực mình vì kiểu ngồi này không thỏa mãn cơn khát vọng tình dục đang dâng lên tột độ, tôi vật chị xuống nằm ngửa ra trên bãi cỏ, đôi tay rắn chắc của tôi ôm cứng lấy mông chị, tôi nhip mạnh và lắc từ trên xuống. Các đôi trai gái đang âu yếm bỗng rời ra và nhìn về phía chúng tôi, không thể dừng lại được nữa tôi cứ nhip và nhip và nhip mạnh hơn nữa. Sau khi tinh khí đã bắn ào ạt vào âm đạo chị, tôi vội rút dương vật ra và đứng dậy kéo quần lên cài khuy lại, chị cũng bật dậy theo tôi và kéo quần lên vội vã, cả 2 nhanh chóng rời công viên trước sự ngạc nhiên của các cặp tình nhân. Tôi sờ vào quần mình thì thấy ướt át và nhầy nhụa bởi tinh khí và nước nhờn, tôi thọt tay vào quần chị thì thấy đám lông đen tuyền và chiếc quần lót ép sát vào da thịt chị. Khi tôi rút tay ra thì chị cốc nhẹ lên đầu tôi:

-Bộ tôi dạy cậu cách thực hành để đem ra công viên biểu diễn cho thiên hạ xem hay sao?

-Bộ chị không thấy bao nhiêu người nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên và kính nể đó hay sao?

Chị bước bên tôi khẽ bật cười khi nghe câu lý luận đầy ngang bướng ấy. Cả 2 chị em về đến nhà thì đã 2 giờ sáng. Ăn uống xong, lúc leo lên giường ngủ tôi định ca thêm 1 điệp khúc ái ân nữa nhưng vì mệt quá tôi lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Trong trường chị tôi phụ trách 1 lớp nữ sinh nên thỉnh thoảng các cô thường rủ nhau đến thăm chị, trong đó tôi chỉ chú ý đến Dung. Dung nổi bật lên giữa đám nữ sinh bởi 1 sắc đẹp dịu hiền dễ mến và 1 thân thể hấp dẫn vô cùng. Khuôn mặt Dung thật đáng yêu, chiếc sống mũi dọc dừa làm tăng thêm vẻ yêu kiều của Dung, đôi mắt nai đen huyền ngơ ngác và đôi môi trái tim nằm trên 1 chiếc cằm thanh tú đã tạo cho Dung 1 sắc đẹp tuyệt vời trẻ trung. Dáng đi thật nhẹ nhàng uyển chuyển với làn da trắng trẻo mịn màng tươi mát tạo 1 sức quyến rũ mãnh liệt vô cùng.

Hôm nay ngày chủ nhật, Dung đến thăm chị tôi và chỉ đi có 1 mình, do bận việc dưới bếp nên chị nhờ tôi tiếp chuyện với Dung giùm, tôi vui vẻ nhận lời vì hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Dung người mà tôi hằng tôn thờ vì sắc đẹp. Nếu tôi say đắm chị tôi về sự chịu đựng và những buổi giao hoan bất tận thì tôi say mê Dung vì sự tươi trẻ của nàng. Câu chuyện giữa chúng tôi xoay quanh việc học hành, gia đình và đời sống của Dung.

Ebook miễn phí tại : www.cogiaothao.info

Qua đó tôi được biết, Dung đang theo học lớp 12 do chị tôi phụ trách và là con 1 gia đình khá giả buôn bán vải sợi ở Sài Gòn, Dung được thương yêu và chịu đựng hết lòng.

Có lẽ tôi có nhiều kinh nghiệm về tâm lý đàn bà có được sau 1 thời gian chung sống với chị nên tôi đã chinh phục được cảm tình của Dung 1 cách mau lẹ.

Sau khi tiễn Dung về, tôi lững thững bước vào nhà tôi liền bắt gặp cái nhìn xoi mói và nghi ngờ của chị:

-Con gái người ta là con nhà tử tế đó, nó còn ngây thơ và trong trắng lắm, em mà lạng quạng coi chừng tù rục xương đó.

-Ôi chao ơi, con bé ấy nó còn non choẹt, hỷ mũi chưa sạch sao sánh bằng chị của em được!

Nói xong tôi thò tay véo mạnh 1 cái vào vú khiến chị la lên 1 tiếng, rồi bỗng chị dang tay tát tôi 1 cái, không hiểu là do đau quá hay vì ghen tức với Dung nên cái tát của chị thật mạnh khiến tôi rát cả mặt. Từ trước tới giờ được chị âu yếm chịu đựng quen rồi nay bị chị tát 1 cái tôi cảm thấy giận dữ vì bị xúc phạm đến danh dự, tự ái 1 thằng thanh niên trong tôi trỗi dậy bùng bùng, tôi nhào tới tát vào má chị 1 cái như trời giáng, bị tôi tát trả lại chị lỏng lẻo như con hổ dữ bị nhốt vào chuồng, chị nhào vào tôi mà cầu.

Sợ chị hành hung mình tôi liền nắm lấy 2 tay chị cứng ngắt, không cào cấu được tôi chị bèn dùng chân đạp lung tung vào đùi vào bụng tôi. Bỗng chị trượt ngã sòng xoài xuống đất và do giữ chặt lấy tay chị nên tôi cũng ngã theo và nằm đè lên người chị. Lúc ấy 1 ý nghĩ lạ lùng và tinh quái chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi vội buông tay chị ra và nắm áo chị giựt mạnh, hàng nút áo của chị giựt đứt kêu nghe bực bực.

Lợi dụng sự tự do của đôi tay, chị dùng tay bấu 2 vai tôi và bấm mạnh các móng tay thon dài nhọn của chị làm rách cả da thịt tôi, máu ở bả vai rỉ ra làm tăng thêm sự giận dữ của tôi. Tôi liền chụp 2 tay chị và đè xuống đất, dẫn 2 chân tôi lên tay chị, lúc này tôi đã ngồi đè lên mình chị 2 tay tôi giựt phăng chiếc cộcxê và xé tan nát, cặp vú căng tròn nóng hổi của chị phơi trần trước mắt tôi làm tăng thêm sự kích thích và ý định lúc nãy của tôi cảm hứng thêm. Tôi vòng tay ra sau lưng chị nắm lấy lưng quần định tuột ra nhưng chị đã ép sát mông xuống đất làm tôi loay hoay mãi không tuột ra được.

Bực mình tôi bèn đứng phắt dậy nắm lấy lai quần chị xé mạnh lên phía trên, chiếc quần bằng vải mỏng của chị không thể nào cưỡng lại được sự giận dữ và dục vọng điên cuồng của tôi nên rách 1 đường dài từ chân lên đến lưng quần để lộ ra bắp đùi trắng hồng và 1 bên mông tròn lẳn của chị. Đang hăng máu nên tôi giựt mạnh làm tuột chiếc quần dài ra khỏi đôi chân trắng ngần thon thả của chị. Trên người chị lúc này chỉ còn cái silíp màu đỏ mà thôi, nhanh như chớp tôi liền cởi quần dài và quần đùi ra quăng đại xuống đất, có lẽ đoán chị đoán được ý định của tôi nên chị hét to:

-Không! Không! Đồ mất dạy, khôn nạn, mày không được làm hỗn như thế.

Miệng chị hét còn chân chị thì đạp lung tung vào bụng vào người tôi làm tôi loạng choạng suýt ngã, những hành động ấy như đổ thêm dầu vào lửa, sự tức giận cộng với niềm rạo rức làm tôi nóng bừng cả người. Tôi chộp lấy chiếc quần lót màu đỏ giựt mạnh ra, chị tôi vội vàng dùng 2 tay níu lại, giằng co 1 lúc tôi bực mình xé mạnh làm rách tan chiếc quần lót đó, 2 tay tôi nắm lấy 2 tay chị đè xuống, tôi lấy chân luồn vào giữa 2 bắp đùi chị làm chị không khép đùi lại được lúc này dương vật tôi tìm âm đạo chị 1 cách điên cuồng, chị vội nẩy ngược mông mạnh lên làm dương vật tôi tuột ra khỏi âm đạo, đâm vào đùi vào háng chị.

Cuối cùng nó cũng lọt vào được âm đạo của chị, tôi ấn mạnh xuống và nhip làm chị kêu la thất thanh vì đau đớn, 1 cảm giác đau đớn khoan khoái vì đã được mục đích làm tôi nhip càng lúc càng mạnh và mặc kệ sự kêu rên thảm thiết của chị. Có lẽ đã bớt đau nên chị thôi không dẫy dựa nhưng thay vì rên rĩ vì sung sướng như mọi hôm thì hôm nay chị rầm rứt khóc khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và giờ đây không thể dừng lại được nữa nên tôi càng nhip mạnh liên tục càng lúc càng nhanh. 1 cảm giác đê mê sung sướng xen lẫn đau đớn ở đầu dương vật làm cho tinh khí của tôi bắn xối xả vào âm đạo của chị. Sau khi đã hiệp chị xong, chị đã giáng bạt tay vào má tôi làm tôi say sẩm cả mặt mày, đã biết tội mình nên tôi im lặng cúi đầu xuống mà không có

phản ứng gì cả, 1 lúc sau tôi mới khẽ nói:

-Em xin lỗi chị, lúc nãy vì nóng quá em mới đánh trả lại chị và vì muốn biết sự khoái cảm của việc hiệp dâm nên em mới làm như vậy, chị tha lỗi cho em nhé?

Thấy tôi đã hối hận vì những hành động nông nổi nên chị cũng dịu giọng xuống và ôn tồn bảo tôi:

-Thôi em rút dương vật ra đi, lần đầu chị tha cho em đó, lần sau không được làm hỗn như vậy nữa nghe không?

-Dạ lần sau em không dám làm bậy như vậy nữa đâu.

Sau khi rút dương vật ra tôi thấy đầu dương vật rất đỏ lên và xung quanh 2 mép thịt âm đạo lấm tẩm màu máu đỏ pha lẫn lớp tinh khí màu trắng đục. Chị rên lên:

-ôì, đau quá! Em làm chị đau quá...

Sau lần cưỡng dâm đó. Chị bèn xin nghỉ dạy nửa tháng để về quê ngoại chị ở Long Xuyên chơi cho vui nổi bực dọc của chị đối với tôi, đồng thời cũng chữa trị cái âm đạo đáng thương bị trầy trụa sau 1 vụ cưỡng dâm.

Do thời gian về quê của chị khá lâu, nên sự thèm muốn được ái ân của tôi ngày càng tăng lên mạnh.

Nhưng may thay vào 1 buổi sáng đẹp trời Dung lại đến thăm chị tôi, vì chị đã về quê nên tôi cảm chân Dung ở lại chơi lâu hơn, qua 1 lúc trò chuyện tôi bỗng hỏi Dung:

-Dung có thích khiêu vũ không?

-Em thích lắm, nhưng em không biết nhảy vì không có ai hướng dẫn cả.

Chộp lấy thời cơ quý báu ấy tôi nói:

-Anh có biết nhảy chút ít, nếu Dung không từ chối anh sẽ dạy cho Dung vài điệu nhảy thông dụng. Thấy trong nhà vắng vẻ không có ai ngoài 2 đứa tôi, Dung vui vẻ nhận lời.

Tôi vào phòng ngủ bật nhạc lên từ chiếc máy KENWOOD, tôi bắt đầu vào phần lý thuyết

Bản nhạc này thuộc điệu Slow, điệu này không có gì khó cả: người nhảy chỉ cần đi qua đi lại 1 cách nhẹ nhàng mà thôi.

Giảng xong lý thuyết tôi nắm tay Dung thực hành, là cô gái trong trắng đương độ tuổi dậy thì đây ngậy thơ nên đôi tay Dung run rẩy trong đôi tay đầy kinh nghiệm của tôi. Trong lúc nhảy tôi dùng đùi mình cọ nhẹ vào cặp đùi tròn lẳn và thon thả của Dung, sau 1 hồi cọ sát tôi thấy đùi mình hơi ươn ướt và thấy Dung đỏ cả người ra. Lúc này tôi dạn hấn lên, ôm lấy Dung ghì nhẹ vào lòng mình, phả hơi thở mình vào gáy Dung làm Dung co rúm người lại vì nhột nhạt, tôi dạn dĩ hôn nhẹ vào cổ và má Dung, sau đó là 1 nụ hôn cháy bỏng vào đôi môi đang run rẩy của Dung, vừa nhảy tôi vừa diu Dung lại đi vắng.

Lúc này cơ thể Dung nóng bừng như lửa, đôi mắt nhưng đen huyền của Dung nhắm nghiền lại, đôi môi mấp máy như muốn nói 1 điều gì nhưng không thốt nên lời. Tôi đặt Dung nằm ngửa ra đi vắng 1 cách nhẹ nhàng, tôi lần tay cởi nút áo trên ngực nàng, cởi đến đâu tôi hôn nhẹ đến đó. Dung không có 1 kháng cự nào, tôi mạnh bạo cởi hết hàng nút áo của nàng. Trong phút chốc bộ ngực trắng nõn của nàng hiện ra đập vào mắt tôi, khẽ kéo nhẹ chiếc nịt vú đang ôm lấy cặp vú căng cứng của Dung, cặp nhũ hoa lộ ra trông thật là hấp dẫn. Cặp vú màu trắng hồng tròn trịa nẩy nở của Dung căng cứng lên như 2 trái cam non. Tôi dùng tay xoa nhẹ cặp vú của nàng và hôn lên đấy. Sau đó tôi dùng miệng ngậm lấy 1 bên vú của nàng và nút nhẹ nhẹ,

tay tôi xoa nhẹ lên đầu vú còn lại, lâu lâu tôi lại nút mạnh vú nàng 1 cái đồng thời tay tôi cũng ấn mạnh vào vú còn lại làm nàng rên rỉ vì sung sướng, thân thể nàng tỏa ra 1 mùi thơm thật đặc biệt, có lẽ đây là mùi da thịt trinh nguyên của nàng, tôi thấy hơi thở nàng dồn dập mắt nhắm nghiền và tay nàng bầu chặt lấy tôi. Lúc đó tôi kéo nhẹ quần nàng xuống, nàng mở mắt khẽ nói:

-Anh...anh thương em...xin anh đừng hại đời em...

Tiếng nói nàng rên rỉ và nức nở làm tôi chạnh lòng, vả lại tôi cũng thấy sờ sợ khi nghĩ đến những hậu quả tai hại nếu ân ái với nàng.

-Em đừng sợ, anh hứa sẽ không hại đời em đâu.

Có lẽ đã yên tâm vì lời hứa của tôi nên Dung không kháng cự lại khi tôi tuột mạnh quần nàng xuống đầu gối. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là âm đạo của nàng, cái âm đạo của tuổi dậy thì môn mẫn, lưa thưa 1 đám lông đen bóng mọc chung quanh âm đạo của Dung, 2 mép thịt âm đạo ươn ướt và đỏ hồng nằm kín đáo dưới lớp lông đó làm tăng thêm sự chú ý và thêm thuồng của tôi, dương vật tôi cương cứng lên làm tôi thấy khó chịu, tuy vậy tôi vẫn giữ lời hứa với Dung nên mặc kệ sự khó chịu ấy và cơn dục vọng điên cuồng lúc này đã lên tới tột độ.

Tôi dùng tay vuốt lên xuống 1 cách nhẹ nhàng và đều đặn 2 bên âm đạo của Dung làm Dung đập tay xuống giường liên tục vì quá sướng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tiếp xúc với những kích thích quá mạnh nên nước nhờn của Dung tuôn ra ướt cả âm đạo chảy xuống cả đìvăng. Tôi dùng lưỡi liếm quanh âm đạo làm Dung rùng mình mấy cái, gai ốc nổi lên khắp thân thể, do nước nhờn từ âm đạo tiết ra càng lúc càng nhiều nên tôi có thể cảm thấy vị mặn của nó. Bỗng nàng dùng đùi kẹp lấy đầu tôi đồng thời 2 tay Dung bầu chặt lấy đầu tôi nhấn xuống. Tôi vội đưa đầu vào sâu trong âm đạo liếm qua liếm lại được 1 chốc bỗng tôi nút mạnh làm Dung rùng mình mấy cái liền và bắt đầu xuất tinh ra...1 thứ nước mẩn mẩn, nhờn nhớt chạy tọt vào mồm tôi, lúc

ấy vì quá hứng nên tôi nuốt ngay vào bụng. Khi xuất tinh xong Dung vật người xuống, hôn hôn nói:

-Ôi! Em sướng quá anh ơi! Em cảm ơn anh vì anh đã làm cho em quá sướng...

Tôi hôn nhẹ vào âm đạo nàng và khẽ nói:

-Dung có yêu anh không?

-Em yêu anh từ khi chúng mình trò chuyện với nhau lần đầu cơ.

Sau khi mặc quần áo xong, Dung ra về vì sợ gia đình trông. Tôi tiễn Dung về bằng 1 nụ hôn lên đôi môi bé bỏng ngây thơ của nàng. Sau lần làm tình đó, nàng ngày nào cũng đến với tôi để tận hưởng những khoái lạc đó làm cho 2 đứa tôi ngày càng gắn chặt nhau hơn. Thời gian trôi qua nhanh trước những niềm [hanh phúc](#) của 2 chúng tôi.

Hôm nay vì bận ăn giỗ với cha mẹ nên Dung không thể đến được, buồn quá tôi nằm dài trên divăng nghĩ đến nàng. Bỗng 1 hồi chuông reo vang, tôi ngạc nhiên không hiểu ai đến lúc này. Tuy vậy tôi cũng bước ra mở cổng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị tôi đang đứng trước cổng, chị đón tôi bằng 1 nụ cười âu yếm:

-Hôm rày ở nhà có gì lạ không em? Em có khỏe và nhớ chị không.

Lúc này trông chị mập ra đấy.

-Thôi em phụ chị xách vali vào nhà đi, có quà cho em đấy.

Vâng lời chị tôi xách 2 vali nặng trĩu vào nhà. Sau khi kể cho tôi nghe những vui buồn ở vùng quê yên tĩnh, chị vào phòng ngủ nghỉ sau 1 chặng đường dài. Sau bữa cơm chiều tôi tức tốc chạy đến nhà Dung, nói với nàng sau này đừng đến nhà chị Thảo nữa. Sau 1 lúc bàn bạc 2 đứa tôi quyết định chỉ gặp

nhau vào tối thứ 7 và khi nghỉ hè chúng tôi cùng đi Nha Trang chơi để cùng nhau yêu đương và làm tình cho thỏa thích...

Từ giã Dung tôi đi thẳng 1 mạch về nhà, chị tôi đang nằm xem báo nghe tôi gọi chị chạy ra mở cổng và trách yêu tôi khi tôi vào nhà: Gớm, em đi đâu lâu quá vậy làm chị trông hoài!

Tôi và chị vào phòng ngủ, chị bật nhạc và cùng tôi nhảy, cả 2 đi điệu Slow chậm rãi. Hôm nay chị mặc chiếc rope mỏng trông rõ cả da thịt, chiếc cộcxê và slip được móc bằng tay rất khéo léo ôm khít làm nổi lên cặp vú căng tròn và âm đạo đã lạnh lặn của chị. Trong lúc nhảy chị hôn hít, vuốt ve tôi làm cho cơn dục vọng bấy lâu nay bị đè nén giờ có dịp bùng lên mạnh mẽ. Tôi hỏi khẽ:

-Từ lúc chị đi, em nhớ và thèm được ái ân với chị quá chừng. Chị cũng nhớ và muốn em lắm chớ. Vậy chị em mình cùng chung ý nghĩ rồi, mình đừng nhảy đầm nữa mà đi nhảy nọc đi?

Chị bật cười và tát yêu lên má tôi:

-Ừ ! nhảy nọc thì nhảy. Mà ai dạy em ăn nói như thế vậy.

-Em nghe tụi bạn nó nói nên em nói lại cho vui.

Nói xong tôi dìu chị lại giường và đặt chị nằm xuống, tôi nhanh chóng cởi áo quần mình ra đoạn quay sang cởi đồ cho chị. Tôi âu yếm vuốt ve cặp vú căng tròn của chị và hôn lên đó...Sau 1 lúc làm tình tôi định ái ân cùng chị thì chị bảo tôi tuột xuống đất, còn chị thả 2 chân xuống đất, mông chị đặt ngang cạnh giường còn lưng chị thì nằm trên giường, 2 bắp đùi trắng nõn của chị banh dạng ra do vậy âm đạo chị nhô lên cứng ngắt. Đôi mắt chị nhắm nghiền, đôi môi chị hé mở run rẩy chờ đợi. Thấy thế tôi biết mình phải làm gì, tôi cầm lấy dương vật đút mạnh mạnh vào âm đạo rồi nhip mạnh, dương vật tôi chạy nhanh và khuấy sâu trong âm đạo, chị nẩy ngược lên và

kêu lên vô cùng sung sướng.

-Ôi, sướng quá em ơi ! Nhịp nhanh mạnh, mạnh lên đi.Chị van em...Ôi!đã quá.

Tôi ra sức nhịp tới tấp. Chị ôm chặt lấy tôi, vuốt ve tấm lưng trần của tôi, vuốt nhẹ 2 bên hông rồi chị vuốt dọc xuống 2 bên cột sống làm tôi mê mê cả người. Tôi nhịp mạnh hơn nữa, cuối cùng tinh khí tôi bắn ào ạt vào âm đạo chị...Tôi rút dương vật ra khỏi âm đạo và thở hổn hển, 1 cảm giác lâng lâng làm tôi thích thú say sưa. Chị nói:

-Em biết không kiểu ái ân vừa rồi là kiểu tựa cạnh giường đây. Kiểu ấy tuyệt lắm vì nó làm cho dương vật cọ xát vào âm đạo thật mạnh mẽ, làm cho cả 2 đều sướng, em có thấy thế không.

-Đúng, em thấy kiểu này đã hơn các kiểu khác nhiều.

Dùng khăn lau dương vật và âm đạo xong, 2 chị em tôi ôm ấp nhau mà trò chuyện, 1 lúc sau chị thò tay cầm lấy dương tôi mà vuốt ve nựng nịu, chị vuốt ve 2 hòn dái tôi làm nó săn cứng lại. Dương vật tôi bắt đầu cương cứng ngắt, lúc đó tôi ôm chầm lấy chị vuốt ve hôn hít, tôi hôn lần đến đùi chị và dừng lại rồi dùng lưỡi liếm vào âm đạo của chị làm nước nhờn rỉ ra liên tục và chị rên lên từng chập vì quá sướng, thỉnh thoảng chị dùng cặp đùi thon thả kẹp chặt lấy đầu tôi, 10 ngón tay thon thả của chị bầu chặt lấy đầu tôi và nhấn mạnh đầu tôi xuống âm đạo của chị, toàn thân chị run rẩy lên từng đợt, chị hôn hển nói:

-Trời ơi sướng quá! Em hãy leo lên mình chị đi...Mau lên đi kéo chị xuất tinh bây giờ.

Vừa nói chị vừa nằm tựa vào thành giường, 1 chân chị buông thõng xuống đất 1 bên hông và lưng chị còn nằm trên giường. Nghe chị rên rỉ và cách nằm kì lạ ấy, tôi cũng vội vàng bỏ 1 chân xuống đất để làm điểm tựa và cảm

dương vật nhét vào âm đạo. Chị sướng quá nên ghì chặt lấy tôi, tôi nhịp càng lúc càng nhanh, chị bồng vòng chân đang buông thõng dưới đất kẹp chặt lấy lưng tôi, dương vật tôi nằm cứng trong âm đạo chị, tôi khẽ rùng mình mấy cái và 1 cảm giác lâng lâng khoan khoái làm tôi thấy thích thú...Tôi bắt đầu xuất tinh...

Khi chùi dương vật cho tôi xong, chị hôn nhẹ vào dương vật tôi với 1 nét mặt khiêu dâm đầy thỏa mãn. Sau đó, 2 chị em tôi ôm lấy nhau và ngủ 1 giấc ngủ êm đềm thoải mái, trong khi thân thể trần truồng không 1 mảnh vải che thân.

Những buổi giao hoan ái ân của chị em tôi cứ tuôn ra như thác đổ và những lúc rảnh rỗi nhờ chị mà tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm về nghệ thuật làm tình và ái ân. Mỗi buổi sáng chị em tôi lại chia tay nhau, chị đi dạy còn tôi đi học, trưa về đến nhà là ái ân, ăn và ngủ...

Thời gian thấm thoát trôi qua, hè đến báo hiệu sự chia tay với thầy cô, bạn bè, trường lớp đã đến. Tôi thu dọn đồ đạc vào va-li xong, từ giã?chị tôi để về thăm gia đình. Giây phút chia tay của 2 chị em thật là cảm động, chị nghẹn ngào chúc tôi:

-Chúc em đi đường bình an nhé! Cho chị gửi lời hỏi thăm 2 bác và nhớ viết thư. Nói xong chị dúi vào tay tôi 100 ngàn, tôi không lấy nhưng chị cứ dúi mãi làm tôi không thể nào từ chối được.Tôi nói: Cám ơn chị !Chị ở lại mạnh giỏi nhé, hết hè em lại lên. Thôi em đi... Tôi sợ mình không chịu nổi phút chia tay này nên tôi vội bước nhanh lên xe.

Tạm biệt chị!...

Hết!

Tạo Ebook: admin@cogiaothao.info

*Ebook này được đăng và lưu trữ file tại máy chủ của website
cogiaothao.info*

Ebook miễn phí tại : www.cogiaothao.info